

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย

๒.๑ ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้จังหวัดหนึ่ง มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือ ก.บ.จ. โดยมีองค์ประกอบได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการวางแผนทางปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดวิเคราะห์บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดตลอดจน อำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว

เมื่อดูจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการข้างต้นแล้ว ประเด็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ คือการประชุมร่วมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การประชุมในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ตลอดจนการเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด

๒.๒ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงรายได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้วจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๒.๒.๑ การประชุม (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๑) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดเชียงราย และของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ

(๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบวงเงินที่จังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการจัดส่งให้ทีมบูรณาการกลาง และหน่วยที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดได้ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของพื้นที่

(๓) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและพื้นที่ดำเนินการ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

๒.๒.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการครั้งที่หนึ่ง / ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีเรื่องที่สำคัญค้ำประกอบด้วย

(๑) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อเท็จจริงของพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และให้การดำเนินการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่ให้มากที่สุด

๒.๓ ผลจากการมีส่วนร่วม

การประชุมของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย เป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ หรือ ก.น.บ. กำหนดเพื่อจัดทำค่าของงบประมาณประจำปีของจังหวัด บรรจุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีมาพัฒนาจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ ภายใต้นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๔ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยภาคีต่างๆ หลายฝ่าย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันคิดช่วยกันทำจากภาคส่วนดังกล่าว เพื่อให้สังคมโดยรวมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นต้นแบบให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาให้งานอื่นๆ ของจังหวัดเชียงราย สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นตัวอย่างให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่องค์กรอื่นๆ ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย



การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

